

# Tích cực chuẩn bị sản xuất vụ xuân

Trong những ngày đầu năm mới này, ngành Nông nghiệp, các địa phương và nông dân trong tỉnh đang tích cực chuẩn bị, sẵn sàng bước vào vụ xuân năm 2018.



Nông dân huyện Hưng Hà ra quân làm thủy lợi nội đồng.

Theo kế hoạch sản xuất, còn hơn 1 tháng nữa nông dân mới xuống đồng cấy vụ xuân năm 2018, tuy nhiên với mong muốn có một vụ xuân thắng lợi, từ nhiều ngày nay, bà con nông dân đã tập trung cấy ải, phơi đất, vệ sinh đồng ruộng. Đây là

việc làm cần thiết đầu vụ sản xuất bởi mỗi năm chỉ có vụ này nông dân mới có thời gian để cấy ải. Những ngày đầu tiên của năm mới 2018, thời tiết tạnh ráo, ấm áp, thuận lợi để nông dân xuống đồng. Anh Nhâm Hữu Khu, chủ máy làm đất thôn Thái Hòa 1, xã Đông

Hoàng (Đông Hưng) cho biết: Vụ xuân là vụ lúa chính trong năm, vì vậy phải chú trọng ngay từ khâu làm đất, cấy ải thì lúa mới tốt. Việc cấy ải đất phơi ải tốt làm cho đất tơi xốp, thông thoáng, nhừ hóa đất, tăng hàm lượng chất dinh dưỡng có trong đất, khắc phục

được nghẹt rễ lúa; diệt cỏ dại và các mầm sâu bệnh còn lưu trú, tồn dư trên đồng ruộng... Đây là yếu tố quyết định thành công của mùa vụ. Được UBND xã, HTX quản trị vì vậy anh em trong đội máy làm đất chúng tôi thống nhất phân vùng, tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương cấy ải đất. Đến nay, cơ bản diện tích gieo cấy lúa xuân không trồng cây màu vụ đông đã được cấy.

Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, diện tích cấy ải khoảng 50.000ha, bằng 58,8% kế hoạch sản xuất vụ xuân. Cùng với sự tích cực của nông dân, hiện các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng vật tư nông nghiệp cũng đang tập trung chuẩn bị đủ nguồn hàng để phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2018. Nhiều HTX DVNN, đại lý, cửa hàng vật tư nông nghiệp đã chủ động tìm kiếm các nguồn hàng bảo đảm uy tín, chất lượng, giúp nông dân lựa chọn những loại giống, phân bón phù

hợp với đồng đất, đem lại giá trị kinh tế cao.

Vụ xuân năm nay được dự báo nước mặn xâm nhập sâu hơn. Dự kiến, năm nay các hồ chứa nước thủy điện sẽ có 3 đợt xả nước: đợt 1 từ ngày 16 - 19/1/2018, đợt 2 từ ngày 28/1 - 4/2, đợt 3 từ ngày 9 - 14/2. Tỉnh ta phần đầu sẽ lấy đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy trong đợt xả nước thứ hai phục vụ cho công tác làm đất và gieo cấy lúa. Từ tháng 10, 11/2017, các địa phương và hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã tập trung kiểm tra, phát hiện các hư hỏng và đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi. Đồng thời tổ chức ra quân làm thủy lợi nội đồng để nạo vét kênh mương, củng cố bờ vùng, bờ thửa bảo đảm chủ động lấy nước sớm, khai thác hiệu quả các đợt xả nước hồ thủy điện. Tất cả các công trình, máy móc, thiết bị... cấp thiết đã cơ bản xong và sẵn sàng vận hành hết công suất phục vụ tốt cho phương án tưới, tiêu linh hoạt. Trong thời gian tới, hai công ty khai thác công trình thủy lợi sẽ phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn bám sát diễn biến thời tiết, thủy văn, lịch xả nước và lịch gieo cấy của địa phương để khai thác đủ, kịp thời nguồn nước phục

vụ công tác đổ ải, gieo cấy và chăm sóc lúa; tranh thủ thay, tháo nước để tháo rửa cho những chân ruộng bị nhiễm mặn.

Vụ xuân năm 2018, toàn tỉnh gieo cấy 79.000ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 35 - 40%, năng suất phấn đấu 71,5 tạ/ha trở lên. Tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục chuyển dịch nhanh cơ cấu giống theo hướng chất lượng; tập trung sử dụng các giống ngắn ngày chất lượng cao, ít mầm bệnh với thời tiết, bảo đảm phù hợp với các điều kiện canh tác của từng vùng. Có kế hoạch ứng phó với bệnh lùn sọc đen và điều kiện thời tiết bất lợi trong sản xuất nông nghiệp ngay từ đầu vụ. Tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật ngành Nông nghiệp xuống cơ sở tuyên truyền, tập huấn và chỉ đạo quyết liệt về cơ cấu giống, lịch thời vụ, quy trình canh tác, vùng sản xuất hàng hóa, công tác thủy nông, bảo vệ thực vật... Đồng thời chủ động tìm kiếm đối tác thu mua nông sản, làm tốt công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp từ tính đến xã, tránh tình trạng bán hàng giả, hàng kém chất lượng gây thiệt hại trong sản xuất, bảo đảm vụ lúa xuân năm 2018 thắng lợi.

LUU NGÂN

## Xuất khẩu rau quả tăng mạnh nhờ nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu

(vtv.vn) Gần 3,5 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2017, tăng gần 50% so với năm 2016. Cùng với đó, các sản phẩm rau củ chuyên dụng nhanh cơ cấu giống theo hướng chất lượng; tập trung sử dụng các giống ngắn ngày chất lượng cao, ít mầm bệnh với thời tiết, bảo đảm phù hợp với các điều kiện canh tác của từng vùng.

Có nhiều nguyên nhân khiến rau quả xuất khẩu của Việt Nam liên tục duy trì đà tăng trưởng cao nhưng trước hết là nhờ ngày càng có nhiều doanh nghiệp đang từng bước xây dựng, mở rộng các vùng nguyên liệu chất lượng cao.

Nâng cao chất lượng rau quả còn được thể hiện ở việc nhiều doanh nghiệp đã áp dụng khoa học vào chăm sóc để tạo ra các loại rau quả chủ lực, thu hoạch trái mùa.

Năm 2018, dự báo nhu cầu rau quả thế giới sẽ tăng hơn 15%. Tiếp tục tập trung được cơ hội này, nhiều doanh nghiệp đã tập trung xây dựng vùng chuyên canh dựa trên những loại trái cây chủ lực, đặc sản vùng và thế mạnh miền, tiếp tục mở rộng diện tích rau sạch đồng thời mạnh tay đầu tư cho chế biến. Nhiều chuyên gia dự báo, xuất khẩu rau quả năm 2018 có thể đạt 5 tỷ USD.

## Không phát hành tiền mới in dịp Tết, tiết kiệm 280 tỷ đồng



(vov.vn) Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), việc không phát hành tiền mới in dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giúp tiết kiệm khoảng 280 tỷ đồng.

Chiều ngày 8/1, Ngân hàng Nhà nước họp báo về việc bảo đảm tiền mặt và an toàn, thông suốt hoạt động thanh toán trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ cho biết: Theo tính toán của NHNN, việc không phát hành tiền mới in dịp Tết Nguyên đán giúp tiết kiệm khoảng 280 tỷ đồng, nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ khi thực hiện hộ tự tương này đến nay lên đến khoảng gần 2.200 tỷ đồng.

Về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ông Lâm cho biết: NHNN thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thu chi tiền mặt và tồn quỹ tiền mặt tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, tập trung mọi nguồn lực, sẵn sàng ứng trực mức cao nhất để kịp thời điều chuyển tiền, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt, kể cả trong trường hợp xảy ra đột biến. "NHNN hoàn toàn có thể bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018" - ông Lâm khẳng định.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho hay, về nguyên tắc, NHNN bảo đảm cung ứng các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông (không phân biệt tiền cũ, mới); nhưng cũng như mọi năm, trong dịp Tết Nguyên đán, NHNN vẫn quan tâm đưa ra một lượng tiền mới nhất định để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

THU HIỀN

Trong những năm qua, xã Đông Giang (Đông Hưng) đã phát huy sức mạnh lòng dân để xây dựng thành công nông thôn mới (NTM), đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Một chiều cuối năm, chúng tôi cùng đồng chí cán bộ xã đi thăm một số tuyến đường giao thông nông thôn của xã, đường làng ngõ xóm đều đã được bê tông hóa, rất thuận tiện cho nhân dân đi lại. Chị Bùi Thị Nhuận, thôn Nam Tiến cho biết: Trước đây, con đường này là đường đất, hẹp, sỏi đá gồ ghề, cỏ mọc um tùm, trời mưa đường nhầy nhụa, bà con đi lại rất khó khăn. Nhưng bằng nỗ lực của chính quyền và nhân dân trong thôn, nay con đường đã được mở rộng, đổ bê tông theo tiêu chí NTM, xe ô tô đi vào tận cổng từng nhà. Dù không có quy ước nhưng nếu là công trình dân sinh thì các gia đình trong thôn, trong xã đều tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất để hoàn thiện.

Ông Đỗ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong quá trình làm đường giao thông nông thôn, đặc biệt là đường thôn xóm, phần lớn kinh phí do dân tự nguyện đóng góp, ủng hộ. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong xã cũng ủng hộ tiến làm đường. Các

## ĐÔNG GIANG Xây dựng nông thôn mới từ sức dân

hộ dân góp công, góp của, nhiều gia đình tự nguyện hiến đất, phá bỏ công trình trên đất để phục vụ mở rộng đường theo đúng tiêu chí NTM. Ông Trường cũng cho biết: Đảng ủy, UBND xã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; phát huy dân chủ trong thực hiện nên đã tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, huy động được nguồn lực lớn cho công cuộc xây dựng NTM. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng NTM ở Đông Giang đến nay gần 46 tỷ đồng, trong đó nhân dân hiến 11,2ha đất và đóng góp trên 21 tỷ đồng, các cá nhân, tổ chức ủng hộ 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, 80% đường nhánh của các thôn do dân tự góp tiền, ngày công để bê tông hóa

đường trước khi tỉnh có chủ trương hỗ trợ xi măng cho các xã. Ông Phạm Phú Lợi, thôn Nam Tiến cho biết: Xây dựng NTM là vì dân, cho dân nên chúng tôi đồng thuận cao. Ngoài đóng góp làm đường theo quy định của thôn, gia đình còn ủng hộ 5 triệu đồng và

dù chưa có xi măng hỗ trợ của tỉnh nhưng các hộ đã tự góp tiền mở rộng ngõ theo tiêu chí NTM sớm nhất xã. Các ngõ khác sau đó học tập và làm theo.

Nhờ thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nên sau 5 năm xây dựng NTM, Đông Giang đã củng cố hóa 100% kênh mương, đường giao thông thủy lợi nội đồng và gần 22km đường giao thông nông thôn. Các công trình trường học, trạm y tế, hệ thống điện cũng đã đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền xã còn tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bảo đảm quy trình VietGAP, vệ sinh môi trường và tham gia sản xuất ở 2 cánh đồng lớn với diện tích 110ha cây lúa chất lượng cao. Khuyến khích các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư vốn, máy móc để cơ giới hóa đồng ruộng, đa

dạng hóa ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2017 đạt 34 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,72%. Phong trào văn hóa văn nghệ phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân

năm 2016, Đông Giang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, là 1 trong 3 xã của huyện giải quyết xong nợ đọng xây dựng cơ bản, được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.

Hoàn thành chương trình xây dựng NTM là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tạo bước phát triển đột phá, làm thay đổi diện mạo nông thôn Đông Giang; đây cũng là minh chứng sinh động khẳng định chủ trương xây dựng NTM là đúng, trúng, hợp lòng dân.



Nông dân xã Đông Giang chăm sóc khoai lang đồng.

## TÂN LẬP Sôi nổi nghề làm chậu cảnh



Những người thợ Tân Lập tạo hình và chỉnh sửa sản phẩm chậu cảnh thò.

Dịp cuối năm, khi các nhà vườn đã chuẩn bị những cây hoa, cây cảnh đẹp nhất để phục vụ thị trường Tết cũng là lúc những người thợ ở xã Tân Lập (Vũ Thư) hối hả sản xuất những chiếc chậu cảnh với mẫu mã đa dạng, phong phú.

Cơ sở sản xuất chậu cảnh xi măng của gia đình ông Trần Thanh Trúc, bà Đỗ Thị Sáu, thôn Tăng Bồng, xã Tân Lập ngày cuối năm dường như cũng hối hả hơn. Những người thợ mài miết với từng công đoạn làm chậu, các sản phẩm thô, hoàn thiện bày la liệt khắp nơi. Bà Sáu cho biết: Gia đình tôi làm nghề sản xuất chậu cảnh xi măng từ 20 năm trước. Trước kia, chậu cảnh làm đơn giản hơn, chủ yếu là chậu dáng tròn không có hoa văn, họa tiết, làm bằng khuôn quay. Một số khách hàng đặc biệt đòi hỏi chậu cảnh có mẫu mã, họa tiết trang trí đẹp hoặc dáng chậu vuông thì gia đình thuê thợ đúc khuôn mẫu trên gỗ hoặc ông Trúc tự sáng tạo đắp khuôn bê

tông, trải nilon lên để đổ chậu. Nhưng số sản phẩm này không nhiều. Những năm gần đây, đòi hỏi của khách hàng về mẫu mã, kiểu dáng chậu cảnh ngày càng cao, đa dạng nên gia đình bà Sáu cũng nhanh chóng tiếp cận. Thay vì chậu quay tròn như trước, giờ đây, gia đình bà sản xuất chủ yếu chậu vuông, lục giác, chậu kỷ, chậu mi ni, bầu dục, chậu in chữ phức, lộc, thọ, hỷ... với kích thước đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. Mẫu mã đẹp hơn, phong phú hơn nhưng việc sản xuất chậu cảnh xi măng khá thuận lợi, năng suất nhờ áp dụng khuôn nhựa cứng, khuôn cao su non để tạo hình sản phẩm. Đến nay, với 3 thợ sản xuất chính, mỗi tháng gia đình bà Sáu cung cấp ra thị trường khoảng 200 - 300 sản phẩm, trừ chi phí đầu tư thu lãi khoảng 15 - 20 triệu đồng. Chậu cảnh xi măng của gia đình ông Trúc, bà Sáu tiêu thụ dịp gần Tết thường không đáp ứng kịp nhu cầu của khách hàng.

Nằm trên tuyến đường trục xã Tân Lập, cơ sở sản xuất chậu cảnh và khuôn chậu cảnh của gia đình anh Đỗ Bá Căn có quy mô lớn, rộng vài trăm mét vuông. Tại khu sản xuất chậu cảnh, những người thợ đang cần mẫn, tỉ mỉ với từng công đoạn sản xuất. Ông Nguyễn Văn Hạnh, thợ làm chậu chia sẻ: Nguyên liệu để làm nên sản phẩm là sắt, thép, cát, xi măng, hiện nay đã có khuôn định hình mẫu sẵn, tuy nhiên, để làm được một chiếc chậu cảnh xi măng đẹp vẫn đòi hỏi kỹ thuật, bí quyết riêng của người làm nghề. Anh Căn cho biết: Mỗi năm cơ sở sản xuất của gia đình tôi tiêu thụ từ 150 - 200 tấn xi măng, sản xuất khoảng 2.000 - 3.000 sản phẩm. Đặc biệt, ngoài làm chậu cảnh xi măng, hơn 10 năm nay, gia đình anh Căn mạnh dạn học hỏi, sản xuất khuôn chậu cảnh bằng vật liệu composite, cao su non để phục vụ sản xuất chậu cảnh của gia đình và các cơ sở khác. Khâu sản xuất khuôn đòi hỏi kỹ thuật

cao, vì vậy vợ chồng anh Căn thường trực tiếp anh nhận. Mỗi tháng gia đình anh sản xuất khoảng 20 - 30 bộ khuôn chậu cảnh với đa dạng mẫu mã, hoa văn, kích thước khác nhau. Trung bình mỗi bộ khuôn có giá từ 2 - 3 triệu đồng, những bộ khuôn có kích thước lớn, hoa văn tinh xảo có giá trên 10 triệu đồng/bộ. Để nâng cao hiệu quả sản xuất chậu cảnh, khuôn chậu cảnh, gia đình anh Căn đầu tư xe nâng, máy tời, ô tô, máy mài... Đến nay, ngoài lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, cơ sở sản xuất chậu cảnh và khuôn chậu cảnh của gia đình anh còn tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Mạnh Tường, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Với đặc thù xã có thế mạnh về trồng hoa, cây cảnh nên nghề làm chậu cảnh xi măng ở Tân Lập hình thành từ hàng chục năm trước, vừa đáp ứng nhu cầu trực tiếp của các gia đình về trồng cây

hoa, cây cảnh vừa phục vụ các nhà vườn tại địa phương. Trước kia, khi chậu cảnh còn đòi hỏi đơn giản, chỉ có rất nhiều hộ tự sản xuất chậu. Nhưng từ ngày chậu cảnh đòi hỏi mẫu mã đẹp, phong phú, chất lượng cao, việc đầu tư sản xuất chậu cảnh lớn hơn thì số hộ sản xuất chậu cảnh giảm đi. Hiện xã chỉ còn 6 - 7 hộ sản xuất chậu cảnh này, tuy nhiên, quy mô, hiệu quả sản xuất được nâng cao rõ rệt với hàng chục nghìn sản phẩm mỗi năm. Ngoài cung cấp cho bà con trồng hoa, cây cảnh, bon sai ở địa phương, chậu cảnh xi măng của Tân Lập hiện có mặt và tạo uy tín, ấn tượng với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hồi hè, khách trường để kịp những chuyến hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, những người thợ góp thêm sức xuân cho làng quê Tân Lập, điếm tô, làm đẹp cho mỗi góc sân, nếp nhà khi Tết đến, xuân về.

QUYNH LƯU